

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  
NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2022**

-----

**1. Đoàn công tác Đồng Tháp thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan**

Trước khi kết thúc chuyến công tác tại Thái Lan, ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp cùng các thành viên đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Ông Phan Chí Thành – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan tiếp đoàn.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phan Chí Thành đề nghị tỉnh tiếp tục nghiên cứu và ưu tiên kết nối doanh nghiệp, lấy kinh tế thúc đẩy hợp tác. Bên cạnh đó, Đồng Tháp có thể đề xuất kết nghĩa với một địa phương có nét tương đồng ở Thái Lan, để cùng hợp tác song phương hoặc đa phương. Hiện đã có một số tỉnh, thành của Việt Nam thực hiện việc kết nghĩa này.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong cảm ơn sự hỗ trợ và những gợi ý cụ thể dành cho tỉnh, đồng thời gửi tặng Đại sứ quán các sản phẩm OCOP đặc trưng của Đồng Tháp. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**2. Đồng Tháp mong muốn đưa sản phẩm vào hệ thống của Central World**

Đoàn đến khảo sát khu vực bán nông sản được sản xuất theo hướng an toàn ở các địa phương Thái Lan. Đây là hình thức doanh nghiệp hợp tác với nông dân thúc đẩy tiêu thụ, đồng thời cũng cung ứng cho thị trường những sản phẩm tốt cho sức khỏe.

Bên cạnh nông sản tươi, còn có nhiều sản phẩm chế biến, với mẫu mã bắt mắt. Đặc biệt ấn tượng là khu vực sản phẩm OTOP. Chương trình mỗi xã một sản phẩm của Thái Lan không chỉ mang đến những sản phẩm đặc trưng địa phương, làng nghề truyền thống, mà hiện đã nâng cao về tính thẩm mỹ, tiện ích cho các sản phẩm này. Nếu người dân, nghệ nhân có tay nghề, thì doanh nghiệp có ý tưởng, mẫu mã và liên tục cập nhật thị hiếu người tiêu dùng. Sự đồng hành này đã tạo nên những sản phẩm có tính cạnh tranh cao. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**3. Hội Chữ thập đỏ cụm Tây Nam bộ thực hiện nhiều mô hình thiết thực**

Năm 2022, các cấp Hội trong cụm đã phát động và duy trì nhiều mô hình thiết thực như: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Ngân hàng bò”, “Tháng nhân đạo” v.v. với tổng giá trị thực hiện trên 1.081 tỷ đồng.

Riêng tại Đồng Tháp, Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai “Tháng nhân đạo” với 19 phiên chợ nhân đạo, phát 3.240 phiếu đổi hàng trị giá 916 triệu đồng; trợ giúp trên 36.000 lượt người, tổng trị giá gần 20 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như: “Quán cơm 0 đồng”, “Quây hàng miễn phí”, “Tổ cất nhà tình thương”, “Xe chuyển bệnh miễn phí” v.v. tiếp tục được duy trì và mở rộng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**4. Tập trung thực hiện có hiệu quả các sự kiện lớn trong tháng 12**

Nhấn mạnh những nhiệm vụ cần tập trung đến cuối năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương thể hiện tinh thần quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu đề ra, trong đó tiếp tục tháo gỡ khó khăn về sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp; tập trung cho các sự kiện lớn của tỉnh diễn ra trong tháng 12 đó là

Diễn đàn Mekong Startup, Lễ hội Cá tra, chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh vào tuần tới. Cùng với đó đề nghị chuẩn bị cho kế hoạch tết năm 2023, dự kiến tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 03 thành phố và tổ chức các hoạt động để người dân vui xuân. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

#### **5. Họp báo công bố Lễ hội Cá tra lần thứ I năm 2022**

Ông Huỳnh Tú Linh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự cho biết, Lễ hội Cá tra được tổ chức nhằm ghi nhận sự đóng góp tích cực của ngành hàng “tỷ đô” cho nền kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Đồng Tháp nói riêng. Đồng thời, đây là dịp để du khách tìm hiểu về ngành nghề truyền thống của địa phương ở các khía cạnh thương mại, du lịch, ẩm thực v.v..

Ngoài ra, đây còn là cơ hội để kết nối ngành hàng cá tra trong tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp, khách hàng trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao hình ảnh ngành hàng cá tra – một trong những ngành hàng tái cơ cấu nông nghiệp quan trọng của tỉnh. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

#### **6. Thông cáo báo chí Lễ hội Cá tra lần thứ I – năm 2022**

Lễ hội Cá tra lần thứ I – năm 2022 với chủ đề “Vươn ra biển lớn” do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức, diễn ra vào ngày 16, 17/12 tại thành phố Hồng Ngự. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

---

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung  
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập  
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày  
VÕ THANH TOÀN**

**CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP**

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: [www.dongthap.gov.vn](http://www.dongthap.gov.vn)

Email: [banbientap@dongthap.gov.vn](mailto:banbientap@dongthap.gov.vn)

Điện thoại: 02773.853949